



ประกาศโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่
ในการคัดเลือกบุคคลทั่วไปเข้าทำงานเป็นลูกจ้างรายคาบ ประจำปี ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๖
ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์

ตามประกาศโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเข้าทำงานเป็นลูกจ้างรายคาบ ประจำปี ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๖ โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑ - ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ นั้น

บัดนี้การรับสมัครคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการคัดเลือก และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการคัดเลือกดังต่อไปนี้

ก) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้สมัคร	ชื่อ - นามสกุล
๑	๑๐๑	นางสาวนันท์ชญาน์ พลพิรพัฒน์
๒	๑๐๒	นางสาวเบญญาภา สังข์สนิท
๓	๑๐๓	นางสาวศิริกาญจน์ ชำสาธ
๔	๑๐๔	นางสาวพรทิพย์ นาบ้อม

ข) กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการคัดเลือก ดังนี้

วัน เดือน ปี เวลา	วิชาที่สอบ	สถานที่สอบ
วันอังคารที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น.	สอบข้อเขียน คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน	ห้องประชุมผกา ตึกอำนวยการ ชั้น ๓ โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
วันอังคารที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๓๐ น. เป็นต้นไป	สอบสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน	ห้องประชุมผกา ตึกอำนวยการ ชั้น ๓ โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก

ค) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการคัดเลือก

๑. ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรี สวมเสื้อ กระโปรงหรือกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดเสื้อไว้ในชายกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้นและประพฤติตนเป็นสุภาพชน

๒. ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงตน ในวันเข้ารับการคัดเลือก หากไม่มีบัตรดังกล่าวแสดงตนต่อกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการคัดเลือกจะไม่อนุญาตให้เข้ารับการคัดเลือก

๓. เป็นหน้าที่ของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก ที่จะต้องทราบวัน เวลา และสถานที่คัดเลือกที่กำหนดไว้ตามประกาศของคณะกรรมการคัดเลือกฯ ฉบับนี้

ง)หลักเกณฑ์

ง) หลักเกณฑ์การพิจารณา

ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐

จ) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้าห้องกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ตึกอำนวยการ ชั้น ๔ หรือทาง <http://www.budhosp.go.th/> และทาง Facebook กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายชาติ ป้อมเป็น)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก